



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
31 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 1 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,379 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,656,726 ราย เสียชีวิต 92 ราย เสียชีวิตสะสม 25,222 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,843 ราย รักษาหายสะสม 3,380,290 ราย ยังรักษาอยู่ 251,214 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 486,643,977 (+1,549,684) ราย เสียชีวิต 6,160,741 (+3,759) ราย รักษาหาย 421,771,269 (+1,061,791) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เวียดนาม มียอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสม 9 ล้าน 3 แสนคน สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน นครเซี่ยงไฮ้เตือนประชาชน ไม่มาตรวจคัดกรองโควิดถือว่าทำผิดกฎหมาย พร้อมประกาศล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ 9 วัน WHO ระบุเชื้อโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ฉายาโอมิครอนล่องหน กลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในโลก สิงคโปร์ พร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว สำหรับผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบโดส

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการเวชภัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, plewweengern, TNN, mcot, voicetv, nationtv, thebangkokinsight, ch7)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ติดตามการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบริการ ให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมยืนยันไทยมีระบบสาธารณสุขที่มีสมรรถนะในการบริการประชาชน และเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ ด้าน สธ. ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์มีเพียงพอสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยช่วงเดือนก.พ. - เม.ย. 2565 อก.ได้ผลิตและจัดหายาฟาวิพิราเวียร์เข้ามารวม 128.1 ล้านเม็ด และวันที่ 1 - 28 มี.ค. 2565 ผลิตและจัดหายา 73.9 ล้านเม็ด และได้มีการกระจายยาให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจำนวน 72.52 ล้านเม็ด ข้อมูลวันที่ 28 มี.ค. 2565 มียาคงคลังทั่วประเทศ 25 ล้านเม็ด อยู่ในส่วนกลาง 2.2 ล้านเม็ด และใน รพ.ต่าง ๆ 22.8 ล้านเม็ด

2. แนวทางการจัดบ้าน/ชุมชน ปลอดภัย 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เส้นทางเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ChiangmaiNews, ThailandPlus, Sondhitalk)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้ จึงต้องเตรียมบ้าน/ชุมชน ให้สะอาดปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนปลอดภัย โดยผลอนามัยโพลการปฏิบัติตาม UP พบว่า ปฏิบัติได้ครบถ้วนร้อยละ 80 ขณะที่ผลอนามัยเวิลด์โพล ประเด็นการวางแผนเข้าร่วมสงกรานต์ของ ประชาชน พบว่า อยู่บ้าน ไม่มีแผนไปไหน ไม่นัดรวมกลุ่ม ร้อยละ 50, ร่วมกิจกรรมที่วัด ตักบาตร สรงน้ำพระ ร้อยละ 33, รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ร้อยละ 31 และกินข้าวสังสรรค์กับครอบครัว เพื่อน ร้อยละ 27 ทั้งนี้ พบพฤติกรรมกักกันในครัวเรือนมีแนวโน้มดีขึ้น ส่วนการคัดแยกขยะ/ คุตตรวจ ATK ที่ใช้แล้วมีแนวโน้มทรงตัว แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่ได้ทำประจำ เวลาไม่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีถังขยะแยกจึงต้องทิ้งรวมกันกับขยะทั่วไป

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง การเตรียมบ้านรองรับสงกรานต์ 4 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชน คือ 1.การจัดสภาพแวดล้อม 2.ระบายอากาศ 3.ทำความสะอาด และ 4.จัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง โดยสามารถปรับใช้ได้ตามบริบท และข้อจำกัดของแต่ละบ้าน เน้นจุดที่เสี่ยงสูง ได้แก่ จุดสัมผัสร่วม เปิดประตูระบายอากาศห้องต่างๆ 15 นาที ขณะที่การเปิดเครื่องปรับอากาศ ต้องทำความสะอาดเสมอ ควรเปิดประตูเพื่อระบายอากาศทุก 1-2 ชั่วโมง หากพบการติดเชื้อในบ้านจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ห้องแยก สามารถแยกได้ทันที แยกของใช้ส่วนตัว แยกถังขยะ ส่วนไม่มีห้องแยก สามารถกันพื้นที่ด้วยฉากกั้น เพื่อเว้นระยะห่าง การใช้ห้องน้ำ ขอให้ผู้ติดเชื้อใช้หลังสุดพร้อมทำความสะอาดทันที ทั้งนี้ การกำจัดขยะติดเชื้อให้ใส่แยกในถุงแดง หรือถุงดำ พร้อมฉีดแอลกอฮอล์ ร้อยละ 70 หรือน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงแล้วใส่ถุงแยกชั้นที่ 2 อีกครั้ง นำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ

3. การเตรียมพร้อมเดือนรอมฎอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สำหรับช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประเด็นสำคัญคือ การได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อยเข็มที่ 3 ส่วนมีสติต้องดำเนินการตามมาตรการ COVID 19 Free Setting ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP ประเมินความเสี่ยงตนเอง หากมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงให้ตรวจ ATK การปฏิบัติศาสนกิจที่

ต้องรวมกลุ่มกัน ขอให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด

-นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ช่วงวันที่ 3-4 เมษายน 2565 ถือเป็นวันแรกของการถือศีลอด ต้องปฏิบัติตามแนวทางของ ศธ. การละหมาดหากมีความจำเป็นสามารถทำที่บ้านได้ แต่ถ้าทางมัสยิดมีความพร้อม มีมาตรการเคร่งครัดก็สามารถทำได้ ด้วยการเตรียมสถานที่ กำหนดจุดให้ผู้เข้าร่วมยืนตามจุด เตรียมจุดล้างมือ มีเครื่องฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะพื้นที่นอกบริเวณมัสยิด สามารถออกมาทำด้านนอกได้ แต่หากจะต้องทำภายในมัสยิด ขอให้งดการเปิดแอร์ หากจัดเลี้ยงอาหาร ขอให้เป็นแบบแจกกลับบ้าน

4. ปรับบริการสายด่วน 1330

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, amarintv, ch7, thebangkokinsight, nationtv, opt-news, isranews, newtv)

-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช.ได้ปรับบทบาทสายด่วนโควิด 1330 รองรับตามการรักษาผู้ติดเชื้อใหม่ฯ ทั้งแนวทางผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OPD Self Isolation) หรือ เจอ-แจก-จบ และการปรับ UCEP โควิด เป็น UCEP Plus โดยเน้นเป็นการคัดกรองอาการเพื่อประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ติดเชื้อโทรเข้ามาที่สายด่วน 1330 กด 14 จะเป็นระบบคัดกรองอาการ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะเข้าสู่ระบบการรักษา หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแนะนำให้ไปรับบริการ เจอ แจก จบ และ กด 18 สำหรับคัดกรองอาการและประเมินความเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด 19 กลุ่ม 608 รวมเด็ก 0-5 ปี คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ขออย่าว่า ระบบของสายด่วน สปสช. 1330 เป็นระบบเสริมในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อช่วยแต่ละจังหวัดในการรับเรื่องจากผู้ป่วย ดังนั้น ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ติดต่อตามรายละเอียดของแต่ละจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในส่วนพื้นที่กทม. เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กกรุงเทพมหานคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ. กล่าวถึง กรณีหญิงตั้งครรภ์ติดโควิด 19 ที่เข้ารับรักษาใน รพ.สนามแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ แล้วประสบปัญหาสภาพสุขภาพแวดล้อมภายใน รพ.สนาม โดยมองว่า จ.บุรีรัมย์ และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดตั้ง รพ.สนามรับรู้ถึงปัญหา และเชื่อว่าคงมีการแก้ไขปัญหาย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ กรณีที่มีความสับสนว่าจะมีการปิดระบบลงทะเบียน สายด่วน 1330 ในการรักษาตัวที่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าไปรักษาตามสิทธิ ตาม รพ.และ เจอ-แจก-จบ ยืนยันว่า ระบบ 1330 ยังคงเปิดตามปกติคู่ขนานกับเจอ-แจก-จบ เพราะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเข้าสู่โรคประจำถิ่น

5. โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, แนวหน้า, thaipbs, js100)

-คกก.โรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ เลื่อนประกาศโควิดเป็นโรคประจำถิ่น จาก 1 เม.ย. 2565 นี้ เป็นหลังสงกรานต์ เนื่องจากแนวโน้มติดเชื้อสูง ยังไม่เข้าระยะคงที่-ลดลง และอัตราการคงชีพผู้ป่วยหนัก 8.6% พร้อมรณรงค์ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

6. โควิดสายพันธุ์โอมิครอน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวหุ้น, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, ch7, thebangkokinsight)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความว่า เชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเป็นสายพันธุ์ที่มีความสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดี แม้ว่าจะเคยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และตามด้วยเข็มกระตุ้นหรือเคยติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์อื่นก่อนหน้านี้ หรือเคยได้รับโมโนโคลนอลแอนติบอดี REGEN-COV มาก่อน ซึ่งสามารถจะเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านทานป้องกันการติดเชื้อเดลตาซ้ำอีก และอยู่ในร่างกายได้นาน 8 เดือน ก็ยังไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้

มาตรการ ศธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ผู้จัดการ)

-สตง. เผย ผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาคาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่การเกิดปัญหาระลอกที่ 1 (ม.ค. - พ.ย.2563) ระลอกที่ 2 (ธ.ค.2563 - มี.ค.2564) จนถึงระลอกที่ 3 (เม.ย. - ก.ย. 2564) มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจำนวน 41 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 63,897.99 ล้านบาท พบการอนุมัติโครงการที่สำคัญและจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาอยู่ในช่วงการระบาดระลอกที่ 3 อาทิ การจัดหาวัคซีน ทั้งนี้ หลังจากการอนุมัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานต้องล่าช้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, newtv)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์แสดงความเห็นส่วนตัวว่า ภาพรวมการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด 19 ระบบสาธารณสุขไทยทำได้ดีท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ ขณะนี้มีส่วนน้อยที่มีปัญหาบ้างคงต้องแก้ไขกัน ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดีกว่าดำเนิน นายกฯ สั่งการทุกอย่าง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวัน ทั้งนี้ ตนติดโควิด 19 ไม่ได้มีโอกาสพิเศษ ตนใช้ประกันชีวิตตามสิทธิ รักษาตามอาการ สุดท้ายจะต้องใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับโควิดให้ได้ ที่สำคัญต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ดูแลตัวเองขั้นสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด

-สสจ.สงขลา เผย สถานการณ์การฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใน จ.สงขลา ปชช.ไม่เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 ประมาณ 500,000 กว่าคน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และอยู่ในกลุ่ม 608 ประมาณร้อยละ 45 พร้อมสอบถามผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 608 ที่ไม่เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 พบมีความวิตกกังวลกับการเกิดผลข้างเคียง ทั้งนี้ ยังคงรณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ตั้งแต่ 21 มี.ค. - 9 เม.ย. เพื่อลดอาการป่วยหนัก ลดตาย ผู้ไวรัสกลายพันธุ์ รับเทศกาลสงกรานต์ โดยให้เครือข่ายสาธารณสุขออกบูธรมคั้นหากกลุ่ม 608 ถึงบ้านในทุก หมู่บ้าน</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันไบโพลาร์โลก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, newtv, thaimlnews, thailandplus) -กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และ สปสช. จัดงาน World Bipolar Day 2022 เปิดใจให้ไบโพลาร์ ปี 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ โลกใต้น้ำ ไบโพลาร์อุ่นใจ ด้วยจิตเวชทางไกล เนื่องในวันไบโพลาร์โลก 30 มีนาคมของทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จิตแพทย์ และตัวแทนผู้ป่วยไบโพลาร์ ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ให้สังคมเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ เกิดทัศนคติที่ดี ไม่แบ่งแยกผู้ป่วยออกจากสังคม และสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต เพิ่มศักยภาพในการบำบัดรักษาผู้ป่วยไบโพลาร์ด้วย Telepsychiatry ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีในสถาบันและรพ.จิตเวชทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ โดยมีแผนจะขยายบริการในเครือข่ายอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด</p>	
<p>ปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างบุคลากร สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv) -นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เผย สธ.ได้มีการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงฯ ทุกระดับ โดยล่าสุด นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ทั้งนี้ให้ปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น 5% แก่บุคลากรในกระทรวงฯ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประมาณกว่า 1 แสนคน</p>	-
<p>รมว.สธ. ช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า) -เพชบุ๊ค อนุทิน ชาญวีร์กุล เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และ รมว.สธ.เข้าช่วยเหลือชายขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมถามไถ่อาการ เมื่อเห็นร่างของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ล้ม หลังจากขับชนรถของรองนายกฯ บริเวณถนนนราธิวาส-สาทร รวมถึงประสานรถพยาบาลมารับรักษาต่อไป</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ -นายอนุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง ในการประชุม คกก.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2565 มีการหารือถึงประเด็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะให้มีการเปลี่ยนผ่านอย่างไรแบบไร้รอยต่อ จึงจำเป็นต้องตั้งมาตรฐาน เขตระบบหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อผู้รับบริการ รวมถึงเร่งสร้างความเข้าใจเพราะยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ ข่าวสด -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบจุดยืนมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบในประเทศไทย เพื่อป้องกันเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่ จากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ภายใต้นโยบาย ปลอดภัยไว้ก่อน เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุด พร้อมย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้จริงแต่กลับส่งผลเสียต่อสังคม ทำให้ถอยหลังในการควบคุมการบริโภคยาสูบ การห้ามจึงเป็นมาตรการสำคัญในการปกป้องเด็กจากการตกเป็นเหยื่อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า -เพชบุ๊คเพจ บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร โปสตามความคิดเห็นว่า เคยโดนเจ้าหน้าที่หน้ารัฐจับและปรับเพราะพกบุหรี่ไฟฟ้าบ้างหรือไม่ ซึ่งมีผู้แชร์ประสบการณ์กว่า 490 ราย โดยส่วนใหญ่ระบุว่าโดนจับและต้องจ่ายค่าปรับนอกระบบตั้งแต่ 2 พัน-7 หมื่นบาท พร้อมยึดของกลาง โดยการกระทำของ จนท.ถือเป็นการทุจริตประพฤตินิชอบ และเอากฎหมายมาทำร้ายประชาชน. ซึ่งต้นทางมาจากการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้าและข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความผิดของผู้ใช้เลยกลายเป็นการเปิดช่องกระทำดังกล่าว ทางแก้ คือ ต้องปลดล็อกแบนบุหรี่ไฟฟ้า แล้วควบคุมให้ถูกกฎหมายแทน จึงขอเรียกร้องให้ ปคบ. ออกมาให้ความกระจ่างกับสังคมว่าการจับกุมผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและการตั้งศาลเตี้ยแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทำได้หรือไม่</p>	-
<p>ปลดล็อกกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ กฎหมายใกล้ข่าว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ชาวชาวบ้านปลูกกัญชาเพียงต้นเดียวไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อเอาไว้บริโภค ต่อมาถูกตำรวจในพื้นที่จับกุมดำเนินคดี และส่งฟ้องศาล หลายคนสงสัยว่าตำรวจสามารถจับกุมชาวบ้านดำเนินคดีได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ตำรวจสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ เพราะกรณีกัญชาจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อพ้น 120 วัน หลังจากที่ รมว.สธ. ลงนามในประกาศ สธ.เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ระเบียบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) ออกจากยาเสพติดโดยสิ้นเชิง ยกเว้นสารสกัดของกัญชาที่มีค่า THC เกิน 0.2% และจะมีผลบังคับใช้ให้พืชกัญชงกัญชาพ้นจากยาเสพติดในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้ในครัวเรือน แต่ก็ต้องมีการจดแจ้งการปลูก ในกทม.ต้องไปแจ้งกับผู้ว่าฯ กทม. ในต่างจังหวัดให้แจ้งกับนายก อบจ. ส่วนจำนวนในการจะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน จะต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. กัญชากัญชง ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ</p>	